
BORGARRÁÐ 22. nóvember 2018: fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
bæklinginn sem sendur var í öll hús um uppbyggingaráfrom í borginni - R18080190

Hvað kostaði bæklingurinn sem sendur var í öll hús um uppbyggingaráform í borginni. Óskað 
er sundurliðaðra upplýsinga um hvað vinna við bæklinginn kostaði, prentun og dreifing. Þá er 
jafnframt óskað svara við því hverjir komu að vinnu við bæklinginn.


